

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Tổ đại biểu HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026**

**Kính gửi:** - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai;  
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Ia H'Drai.

Thực hiện Công văn số 20/HĐND-TH ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND huyện Ia H'Drai về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã lần 2.

Tổ đại biểu số 6 HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**

##### **1. Hoạt động của Tổ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương**

Tổ Đại biểu số 6 ứng cử tại xã Ia Đal thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan, các yêu cầu của Thường trực HĐND huyện, như: Tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân và báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp sau kỳ họp Hội đồng nhân dân; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ đại biểu; phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu với cử tri tại nơi ứng cử.

##### **2. Việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe phản ánh, kiến nghị cử tri**

Tổ Đại biểu đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 05 và trước kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, đã tổ chức trên 02 buổi/2 thôn, để các đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia khá đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu. Công tác tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử

thông qua thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân. Ngoài ra, tổ đại biểu đã phối hợp với UB MTTQVN xã Ia Đal thường xuyên đi cơ sở lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổ đại biểu đã nhận được 07 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được lãnh đạo UBND huyện, xã cũng như các phòng, ban của huyện giải đáp cho cử tri ngay tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau Hội nghị tiếp xúc của tri Tổ đại biểu tiến hành họp phân loại và tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định.

### **3. Việc phổ biến và giải thích các Nghị quyết**

Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu đã phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND huyện được thông qua tại các kỳ họp HĐND huyện<sup>(1)</sup>. Lồng ghép vào các buổi họp thôn, các buổi phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương, các đại biểu vận động cán bộ, công chức và Nhân dân xã Ia Đal thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; vận động Nhân dân tham gia giám sát các dự án, công trình đã và đang được đầu tư thực hiện trên địa bàn xã.

### **4. Hoạt động giám sát**

Tổ đại biểu tham gia giám sát các cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia ý kiến tại các kỳ họp của HĐND huyện. Ngoài ra, còn

---

<sup>1</sup> Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 và bổ sung, phân bổ phân đối ứng ngân sách huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn gian đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Ia H'Drai (lần 1); Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H'Drai; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H'Drai; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H'Drai (lần 1); Nghị quyết chuyển nguồn tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện chưa phân bổ năm 2022; Nghị quyết phân bổ tiền tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết thành lập Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia H'Drai; Nghị quyết thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết thành lập Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thuộc nhiệm vụ chi năm 2023 của các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện sau khi tổ chức lại và điều chuyển biên chế.

tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện tại xã ứng cử. Qua kiểm tra, giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương các cấp trả lời theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri phải giải quyết, trả lời trên địa bàn huyện, xã là 01 ý kiến (02 nội dung). Trong đó, chính quyền và các ngành chức năng trả lời: đã giải quyết 01 ý kiến.

## **II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

- Một số đại biểu vẫn chưa thường xuyên tham dự các kỳ họp cũng như các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện.

- Đôi lúc Tổ đại biểu vẫn chưa tiếp thu hết được các ý kiến của cử tri. Vẫn còn một số ý kiến của cử tri chưa được giải quyết dẫn đến việc ý kiến lại nhiều lần như việc nâng cấp, đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới về các điểm dân cư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

### **2. Nguyên nhân**

- Do đặc thù công việc, một số đại biểu tham gia học lớp Cao cấp lý luận Chính trị tại tỉnh trùng với lịch học, lịch thi nên không sắp xếp thời gian tham gia Kỳ họp cũng như các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện.

- Một số điểm dân cư được đầu tư hệ thống điện lưới nhưng chưa đồng bộ, nhiều hộ dân còn dùng chung 01 công tơ điện dẫn đến giá điện cao, điện yếu (*không thể nấu cơm, bơm nước*) tại điểm dân cư số 7 mở rộng thôn 3 và đội sản xuất số 12 thôn Ia Der.

- Công tác bàn giao diện tích đất ở cho Nhân dân của các doanh nghiệp với chính quyền địa phương các cấp còn vướng mắc nên chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Tổ đại biểu số 6 HĐND huyện Ia H'Drai./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên Tổ đại biểu;
- Lưu TĐB.

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU  
TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Thuận**